



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2554

ข้าวหอมมะลิไทยเจอปลอมปน ผสมข้าวถูกขายว่อนจีน-สหรัฐ ก.เกษตรแฉนักธุรกิจไทยเอี่ยว

แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ ประจำเมืองสำคัญทั่วโลก อาทิ ยุโรป วอชิงตัน ดี.ซี. กรุงโรม ปักกิ่ง กวางโจว เป็นต้น เพื่อหารือถึงปัญหาด้านการเกษตรในต่างประเทศ โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทำหน้าที่ เป็นประธาน โดยประเด็นปัญหาสำคัญที่มีการพูดถึงมาก คือ ปัญหาข้าวหอมมะลิไทยถูกปลอมปนในประเทศจีน ที่เบื้องต้นทางการจีน ตรวจพบและเข้าจับกุมบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ทำการปลอมปนข้าวหอมมะลิของไทย และส่งจำหน่ายในหลายมณฑลใหญ่ของจีนเมื่อเร็วๆ นี้

แหล่งข่าวกล่าวว่าผู้แทนสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ ประจำมณฑลกวางโจว ระบุว่า ผลจากการที่ทางการจีนเข้าจับกุมบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจีนดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าข้าวหอมมะลิของไทย ที่ส่งออกไปจำหน่ายในจีนขณะนี้เป็นอย่างมาก เพราะผู้บริโภคไม่มั่นใจว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้จากไทยหรือไม่ จึงไม่กล้าซื้อ

แหล่งข่าวกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่น่าสนใจที่สุด ในการรายงานของผู้แทนสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ กวางโจว คือ บริษัทเอกชนจีนที่ทำการปลอมปนสินค้าข้าวหอมมะลิไทยจำหน่าย มีนักธุรกิจไทยรายใหญ่ เข้าไปร่วมถือหุ้นอยู่ด้วย ซึ่งทางการจีนอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ในขณะนี้ ส่วนกระบวนการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยในจีน ที่ตรวจพบอยู่ในขณะนี้ นอกเหนือจากตรวจพบการนำข้าวเกรดต่ำไปผสมกับข้าวหอมมะลิของไทยที่ส่งออกไปจำหน่ายแล้ว ยังมีการตรวจพบว่า มีการปลอมแปลงตราสัญลักษณ์คำว่า ข้าวจัสมินไรท์ (หอมมะลิ) และตรารวงข้าว ที่เป็นสัญลักษณ์ของการค้าของกระทรวงพาณิชย์ด้วย

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งนี้ ขั้นตอนกระบวนการปลอมปนข้าวหอมมะลิไม่ได้เกิดขึ้นจากในไทย แต่เกิดขึ้นในต่างประเทศ กล่าวคือ ภายหลังจากที่ผู้ประกอบการไทยส่งข้าวหอมมะลิออกไปต่างประเทศแล้ว บริษัทเอกชนในจีนก็จะนำข้าวหอมมะลิไทย ที่ได้ไปผสมกับข้าวเกรดต่ำ พร้อมทำการบรรจุถุงใหม่ ซึ่งข้างถุงจะมีการปลอมแปลงตราสัญลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกจากไทยโดยตรง ซึ่งกระบวนการทำธุรกิจแบบนี้ ไม่เกิดขึ้นในจีนเท่านั้น แต่กำลังเกิดขึ้นในยุโรป และสหรัฐอเมริกาด้วย

ในส่วนของสหรัฐ ก่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องนี้มากเหมือนกัน ตามห้างร้านหรือซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง ที่รับสินค้าข้าวมาจำหน่าย มีการนำข้าวสารที่ระบุข้างถุง ว่าเป็นข้าวจัสมินไรท์มาวางขายจำนวนมากเกือบหลักร้อย มีการใช้ตัวอักษรภาษาไทย กำกับไว้ข้างถุง อ้างว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย และตรวจพบข้อมูลว่า มีการนำสินค้าข้าวมาจากประเทศเพื่อนบ้านไทยมาสวมแทน แหล่งข่าวระบุ

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบแก้ไขปัญหาโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ พยายามประสานงานไปหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า โดยกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าไม่อยากฟ้องร้องดำเนินคดี เพราะมีขั้นตอนยุ่งยาก

นายวิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ปัญหาการลักลอบจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ไม่ได้มาตรฐานในต่างประเทศ ไม่ได้เกิดขึ้นแค่จีนเท่านั้น ล่าสุดไปดูงานที่ เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านอาหารไทยหลายแห่งว่า ข้าวหอมมะลิของไทยถูกปลอมปนอย่างมาก

ที่มา มติชน

5 ประเทศยื่นคำขาดทะเบียนข้าวไทยสรุปผลก.ค.

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีกลุ่มสหภาพยุโรป 5 ประเทศ ได้ยื่นคัดค้านการจดทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย หลังที่ผ่านมามีความกังวลเกี่ยวกับชื่อข้าวหอมมะลิ ซึ่งไทยได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดแล้ว โดยทางสมาคมโรงสี และสมาคมที่เกี่ยวข้องจาก 5 ประเทศ ในยุโรป ที่คัดค้านจะมีการแจ้งความคิดเห็น ส่งคืนประเทศไทย ในช่วงกลางเดือน ก.ค. นี้ เพื่อสรุปให้คณะกรรมการยุโรป ได้พิจารณาในเดือน ก.ย.-ต.ค. โดยในเบื้องต้นทั้ง 5 ประเทศได้แสดงความเข้าใจต่อการจดทะเบียน GI ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ตลาดข้าวหอมมะลิไทย ในยุโรป ถือเป็นตลาดที่สำคัญ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีกว่า 100 ล้านดอลลาร์

ที่มา INN news

ขาหรับมาตรฐานข้าวไทยใหม่ชูราคาข้าวสูงขึ้นหัวพันไม่ถึง

นายเคน บี ผู้จัดการบริษัทโกลด์ เกตส์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าข้าว เปิดเผยถึงการกำหนดมาตรฐานข้าวไทยว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกหลากหลายขึ้น แต่ยังคงกังวลว่าไทยจะสามารถรักษามาตรฐานข้าวให้ได้ตามที่กำหนดหรือไม่ เพราะการกำหนดมาตรฐานแล้วหากทำไม่ได้จะทำให้มาตรฐานไม่ได้รับการยอมรับ แต่เชื่อว่าการกำหนดมาตรฐานข้าวอาจทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น ซึ่งตลาดจะตอบรับได้หากราคาสอดคล้องกับคุณภาพข้าว ขณะเดียวกันต้องการให้รัฐปล่อยให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไก และผลักดันการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อให้ตลาดยอมรับ

นายคมกฤษ ธรรมรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.วี.ซี.ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ทำธุรกิจโรงสีจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า การกำหนดคุณภาพข้าวใหม่เป็นสิ่งที่ดีที่จะสร้างความแตกต่างข้าวไทยออกจากคู่แข่ง แต่เห็นว่าขั้นตอนการนำไปปฏิบัติต้องมีความชัดเจนผ่านการทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชาวนาที่และโรงสีเพื่อให้คุณภาพข้าวดีตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ซึ่งยอมรับว่าอาจต้องใช้เวลาในเรื่องนี้สักระยะก่อนกำหนดเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติจริง

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสวนาเรื่อง คุณภาพมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทย ในงานประชุม เวิลด์ ไรซ์ สแตนดาร์ด ซัมมิต 2011 ที่จ.นครสวรรค์ ว่า การกำหนดมาตรฐานคุณภาพข้าวเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ผลิตไทยต้องให้ความสำคัญเพื่อเป็นการเข้าถึงและขยายตลาดใหม่ ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูงและต้องการสินค้าคุณภาพดี ขณะเดียวกันยังช่วยรักษาตลาดเก่าที่มีอยู่ด้วย

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า มาตรฐานข้าวที่ประกาศ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิไทยแท้ (ไทยหอมมะลิ ไรซ์) จะกำหนดใหม่เป็น 2 มาตรฐาน คือ มีเนื้อข้าวหอมมะลิแท้ 95% และมีเนื้อข้าวหอมมะลิแท้ 92% จากเดิมมีมาตรฐานเดียวคือข้าวหอมมะลิ 92% ขณะที่ข้าวหอมมะลิผสมเพื่อการส่งออก (แบรนต์ ไทยหอมมะลิ ไรซ์) กำหนดให้มีข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 80% และผสมข้าวอื่นผสมได้ไม่เกิน 20% จากเดิมไม่มีการกำหนดมาตรฐานข้าวชนิดนี้ ส่วนข้าวขาวเพื่อการส่งออก กำหนดเป็น 2 มาตรฐานตามคุณสมบัติของข้าวจากเดิมที่ไม่มีการกำหนด

“มาตรฐานข้าวที่กำหนดขึ้น เกิดจากการหารือร่วมกันระหว่างการประชุมข้าวเมื่อปีก่อน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง ไร่ ผู้ส่งออกและชาวนาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตาม มาตรฐานดังกล่าวยังสามารถรับฟังความเห็น ก่อนกำหนดเป็นข้อบังคับได้เพื่อให้การปฏิบัติจริงเป็นไปได้ตามที่กำหนดไว้”

ที่มา เติลินิวส์

พาณิชย์ปั้นท่าข้าว"กำหนดทรง" ศูนย์กลางตลาดรับเสริอาเซีย

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างการจัดสัมมนา Thailand Rice Convention 2011 ระหว่าง 20-23 มิถุนายน 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมจากวงการค้าข้าวทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้ส่งออกทั่วโลก 41 ประเทศได้ริเริ่มเป็นครั้งแรก 3 เรื่อง คือการจัดสัมมนามาตรฐานข้าวกับอนาคตการปรับยุทธศาสตร์ข้าวที่ไทย และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เปิดตลาดกลางประมูลข้าวสารที่ทำข้าวก้านั้นทรง จังหวัดนครสวรรค์ มี ปริมาณข้าวสารเข้าร่วมประมูล 24,700 ตัน ผู้สนใจประมูล 42 ราย จำนวน 74 กลุ่มตัวอย่าง ผลการเสนอราคาจาก 11 กลุ่มตัวอย่าง ทำสถิติประมูลได้ถึง 12,362 ตัน คิดเป็นมูลค่า 195,883 บาท เพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาดซื้อขาย ก่อนหน้ามีเพียง 60 ตัน มีผู้ส่งออกสนใจหลายกลุ่มและให้ราคาประมูลสูงสุด 15.50 บาท/กิโลกรัม หรือ 15,500 บาท/ตัน เป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับท่าข้าวก้านั้นทรงเป็นศูนย์กลางการค้ากำหนดราคามาตรฐานและการซื้อขาย ข้าวสารของประเทศในอนาคตต่อไป

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า การเปิดตลาดกลางข้าวสารในเวลานี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน ไทย เมื่อผลตอบรับดีมีผู้สนใจเข้าร่วมมากขนาดนี้ หลังจากนั้นก็จะเลือกและใช้ประโยชน์จากท่าข้าวก้านั้นทรง นครสวรรค์ เป็นตลาดกลางการซื้อขายข้าวสารอาเซียน ขานรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนสาเหตุที่ เลือกนครสวรรค์ ก็เพราะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ มีส่วนแบ่งผลผลิต 25-30% ของ ทั้งหมด มีความพร้อมทางโลจิสติกส์

"ไทยกำลังเร่งปรับยุทธศาสตร์การค้าข้าวใหม่เพื่อรักษาแชมป์ส่งออก เน้นผลิตข้าวมูลค่าสูงและมีมาตรฐาน โดยดำเนินการคู่ขนานกัน 3 เรื่อง เรื่องแรก ขณะนี้เร่งนำร่องปรับปรุงข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีให้มีมาตรฐานหลากหลาย ระดับ จากเดิมมีเพียงข้าว 92% จะแบ่งเพิ่มอีก 2 ระดับ คือระดับ 95% และ 98% สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคมีความ ต้องการหลากหลาย เป็นการแบ่งเช็กเมนต์สินค้าเพื่อทำตลาดเจาะลึกชัดเจน เรื่องที่ 2 บรรเทาการปลอมปนข้าวได้ อีกทาง เรื่องที่ 3 ปรับมาตรฐานข้าวขาวที่ไทยส่งออกมากที่สุด ควบคุมการสีข้าวแต่ละระดับให้มีคุณภาพเข้มข้น มากขึ้น"

นายชาญชัย วัชรนันท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ไทยควรพัฒนาตลาดกลางการค้าข้าวสาร โดยจะเสนอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเปิดเพิ่มอีกแห่งที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิของ ประเทศเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้าสามารถเปิดได้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้ขาย จะลดต้นทุนโลจิสติกส์ลงได้ถึง 50% จากปัจจุบันต้องเสียค่าขนส่งทางน้ำ 4,000-6,000 บาท/ตัน เมื่อเปิดศูนย์ที่ นครราชสีมาขนส่งโดยระบบรางจะจ่ายเพียง 2,000 บาท/ตัน

Mr.Subash Dasgupta เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการผลิตพืชและอาหาร องค์การเกษตรและอาหารแห่ง สหประชาชาติ (FAO) กล่าวว่า ไทยและประเทศผู้ผลิตข้าวต้องวางแผนเผื่ออนาคต 40 ปีข้างหน้า เพิ่มผลผลิตให้ได้ ถึง 70% ตามการเพิ่มของประชากรโลกที่จะมีสูงถึง 9,100 ล้านคนในอีก 10 ปี การซื้อขายข้าวจะขึ้นไปถึงปีละ 40 ล้านตัน จากปัจจุบันต้องการเพียง 30 ล้านตัน เวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ได้ใกล้เคียงกัน และส่งออกได้ปีละ 5-6 ล้านตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-23 มิ.ย. 2554 มีจำนวน 360,170 ตัน มูลค่า 166.619 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 23 มิ.ย. 2554 มีจำนวน 3.63 ล้านตัน มูลค่า 1.712 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The General Statistics Office) คาดว่าในเดือน มิ.ย. นี้เวียดนามจะส่งออกข้าวประมาณ 650,000 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่ส่งออกได้ 644,000 ตัน และคาดว่าในช่วงครึ่งแรกของปีจะส่งออกได้ถึง 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในช่วงเดือนนี้เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าว 25% ให้แก่หลายประเทศในแถบแอฟริกาไปแล้วกว่า 100,000 ตัน ซึ่งช่วยพยุงราคาข้าวในขณะนี้ซึ่งกำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง (The summer-autumn crop) ไม่ให้ลดต่ำลง โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบในเดือน ก.ค.-ส.ค. ศกนี้

เวียดนามได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับประเทศ Sierra Leone ในการขายข้าวจำนวน 50,000 ตัน ตามแผนการส่งออกข้าวจำนวน 100,000 ตัน ให้ประเทศนี้ ในปี 2010 Sierra Leone นำเข้าข้าว 14,000 ตัน โดยกว่า 40% ไปจากเวียดนาม

สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคาอยู่ในระดับทรงตัว ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 460-470 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 460-465 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 430 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี จากเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 420-435 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตาม วงการการค้าคาดการณ์ว่า ราคาข้าวของประเทศผู้ส่งออกในเอเชียมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายข้าวของรัฐบาลชุดใหม่ของไทย ประกอบกับอุปทานข้าวของประเทศปากีสถานมีน้อยลง ขณะที่คาดว่าจะมีความต้องการข้าวจากประเทศศรีลังกา ทั้งนี้ผู้ส่งออกของไทยกำลังลังเลที่จะเสนอขายข้าวที่กำหนดส่งมอบหลังเดือน ก.ค. เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงเวลานั้นจะมีรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้าวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวของไทยจากการที่รัฐบาลอาจจะเข้ามารับซื้อข้าวในตลาดในราคาที่สูงกว่าตลาด

ในขณะนี้ราคาข้าว 5% และ 25% ของไทยอยู่ที่ 520 และ 480 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ตามลำดับ ซึ่งการที่ราคาข้าวของไทยปรับตัวสูงขึ้นนี้อาจทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้ราคาข้าว 5% และ 25% ของเวียดนามอยู่ที่ 470 และ 435 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ตามลำดับ ขณะที่ราคาข้าว 5% และ 25% ของปากีสถานอยู่ที่ 510 และ 460 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ตามลำดับ

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ในขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามกำลังเป็นกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบการส่งออกข้าวฉบับใหม่ที่จะมีผลในวันที่ 1 ต.ค. ศกนี้ โดยในขณะนี้มีเพียง 1 รายเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตตามระเบียบใหม่คือ บริษัท Angimex ทั้งนี้หากพ้นวันที่ 1 ต.ค.ไปแล้ว บริษัทที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจะทำได้เพียงจัดหาข้าวเท่านั้นแต่ไม่สามารถส่งออกได้

ทั้งนี้ สมาคมอาหารมีสมาชิกจำนวน 200 ราย โดย 57 ราย มียอดส่งออกปีละมากกว่า 10,000 ตัน หรือประมาณ 87% ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 137 ราย มีสัดส่วนประมาณ 13% ของการส่งออกทั้งหมด ขณะที่ปีประมาณ 40 ราย ที่มีการส่งออกปีละประมาณ 200-300 ตันเท่านั้น

สำนักงานควบคุมอุทกภัยและพายุของเวียดนาม รายงานว่า เหตุน้ำท่วม และพายุหมุน จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไห่มาโนในพื้นที่แถบ 6 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ มีนาข้าวถูกน้ำท่วมประมาณ 142,500 ไร่

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความพยายามในการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางในการยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ โดยแหล่งข่าวระบุว่าข้อเสนออย่างเป็นทางการจะต้องมาจากกระทรวงพาณิชย์ โดยในขณะนี้อินเดียมีข้าวสาลีและข้าวที่สามารถส่งออกได้อย่างละ 2 ล้านตัน

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ทางกระทรวงอาหารก็ยังคงคัดค้านการอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวอีกครั้งก่อนที่กฎหมายด้านความมั่นคงอาหารจะเป็นรูปเป็นร่าง เพราะหากมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่รัฐบาลก็ต้องพิจารณาเรื่องการสำรองอาหารที่มากกว่าเดิม

ทางด้านองค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India (FCI) ระบุว่า ขณะนี้อินเดียมีสต็อกธัญพืชประมาณ 65 ล้านตัน ขณะที่ความจุของคลังเก็บธัญพืชมีเพียง 62 ล้านตันเท่านั้น และมีสต็อกธัญพืชบางส่วนที่เก็บไว้โดยไม่ได้ใช้วัสดุคลุม ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาความเสียหายขึ้นได้เพราะในขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูลมมรสุม

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (The empowered group of ministers; EGoM) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการหยิบยกประเด็นการอนุญาตให้ส่งออกธัญพืชขึ้นมาพิจารณา แต่เนื่องจากกรม. กระทรวงเกษตรไม่ได้เข้าร่วมการประชุมจึงยังไม่มีมติการพิจารณาประเด็นดังกล่าว มีเพียง ร.มว.กระทรวงอาหารเท่านั้น ที่ได้รายงานสถานการณ์ธัญพืชและสต็อกที่เก็บไว้

ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรได้พยายามผลักดันให้มีการส่งออกธัญพืชได้เพราะจะช่วยพยุงราคาธัญพืชที่กำลังตกต่ำ โดยอ้างว่าเกษตรกรจากหลายแห่ง เช่น Gujarat, Bihar, Madhya Pradesh และ Andhra Pradesh ได้เรียกร้องให้มีการส่งออก เพราะพวกเขาถูกกดราคารับซื้อ

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและอาหาร (Ministry of Food and Agriculture; Minfa) ระบุว่า ในฤดูกาลผลิตหลัก (Kharif crops) ของปีการผลิตนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 6.5 ล้านตัน

ส่วนการส่งออกข้าวในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ปีที่แล้วมาจนถึงวันที่ 19 มิ.ย. มีจำนวน 3,591,060 ตัน โดยเป็นข้าวบาสมาติประมาณ 1.08 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติประมาณ 2.51 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวของพม่า (The Myanmar Rice Millers Association; MRMA) ระบุว่า ผู้ส่งออกข้าวของพม่ากำลังเตรียมการที่จะส่งออกข้าวหนึ่งไปยังประเทศรัสเซียเป็นครั้งแรก โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการทำสัญญาซื้อขายข้าวหนึ่งจำนวน 250 ตัน ในราคา 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน ระหว่างบริษัท Golden Lace Co. Ltd. ของพม่า กับบริษัท Agro-Alliance Ltd. ของรัสเซีย โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบ 2 ล็อตในช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้า

ทั้งนี้ พม่ามีโรงสีข้าวหนึ่งอยู่ที่เมือง Kyaiklat, Bogale และ Einme ในเขตลุ่มแม่น้ำ Ayeyarwady และที่เมือง Hlaing Tharyar ในเขตนคร Yangon โดยแต่ละแห่งมีกำลังการผลิตวันละ 70 ตัน

ทั้งนี้ พม่าได้ตั้งราคาข้าวหนึ่งต่ำกว่าของไทยประมาณ 5 เหรียญสหรัฐต่อตัน และคาดว่าในอนาคตพม่ากำลังมองตลาดข้าวหนึ่งแห่งใหม่เช่น ยุโรป เป็นต้น

ที่มา Riceonline.com

จีน

หนังสือพิมพ์ฟิวเจอร์ส เดลี่ รายงานว่า ราคาข้าวต้นฤดูหรือข้าวเบา (Early rice) ในจีนปีนี้ คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากราคาในปีก่อนเนื่องจากต้นทุนในการเพาะปลูกสูงขึ้น โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 2.2-2.3 หยวน/กิโลกรัม ในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ

รายงานดังกล่าวระบุว่า ปัจจุบัน แหล่งผลิตข้าวที่สำคัญกำลังมีสภาพอากาศที่ดี ขณะที่ภัยแล้งและน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตผลิตข้าวเพียงเล็กน้อย

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงาน ภาวะการนำเข้าข้าวของฮ่องกงในช่วงเดือนเมษายน 2554 โดยฮ่องกงมีปริมาณการนำเข้าข้าวรวม 115,055.612 ตัน โดยนำเข้าจากไทยจำนวน 67,963.401 ตัน (สัดส่วน 59.1%) รองลงมาคือเวียดนาม 33,335.298 ตัน (29.0%) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศจีน 12,050.127 ตัน (10.5%) ออสเตรเลีย 817.661 ตัน (0.7%) ญี่ปุ่น 290.472 ตัน (0.3%) สหรัฐอเมริกา 214.463 ตัน(0.2%) กัมพูชา 201.00 ตัน (0.2%) และไต้หวัน 104.449 ตัน (0.1%)

ทั้งนี้ ข้าวไทยมีส่วนแบ่งตลาดในเดือนเมษายน 2554 อยู่ที่ 59.1% และมีแนวโน้มลดลงจาก 73.5% ในเดือนมกราคม 2553 ในขณะที่ ข้าวจากเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.6% ในเดือนมกราคม 2553 เป็น 29.0% ในเดือนเมษายน 2554

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Rice Stock) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ ปัจจุบันทั้งหมดรวม 29,776.826 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) 27,098.619 ตัน และอื่นๆ (other) 2,678.207 ตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงาน

